

ฮ่องกงชวนเชื่อกิน สีสันเทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่น พฤษภาคมนี้



ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ รีบเก็บกระเป๋าไปเชื่อกินเก้ ๆ ที่ฮ่องกง เพราะมหานครแห่งเอเชียจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ตามวิถีความเชื่อท้องถิ่น กับ 3 เทศกาลวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน รับรองเลยว่าซัมเมอร์นี้ ครอบครัวและแก๊งค์เพื่อน ๆ สุดซี้จะได้สัมผัสสีสันประสบการณ์แบบฉบับฮ่องกงแท้ ๆ แบบจุใจในหลากหลายสถานที่ทั่วมือง

- เทศกาลซาลาเปาบนเกาะเจิ้งเจ้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม ศกนี้ ทุกคนในครอบครัวจะได้ตื่นตาตื่นใจและเป็นส่วนหนึ่งไปกับเทศกาลสำคัญของชาวฮ่องกง ที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดขึ้นบนเกาะ ชาวบ้านจึงทำพิธีกรรมแก้เคราะห์ร้ายด้วยการแต่งกายเลียนแบบเทพเจ้าเดินไปรอบเกาะเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย เด็ก ๆ ก็จะแต่งกายเลียนแบบเทพเจ้าในตำนาน และแห่เป็นขบวนพาเหรด “ฟิว เล็ก” ไปตามตรอกซอกซอยของเกาะเล็ก ๆ อย่างเกาะเจิ้งเจ้า ก่อนจะมาสิ้นสุดที่วัดบักได๋ ซึ่งมีหอคอยสูงตักแต่งด้วยซาลาเปาตั้งอยู่ เมื่อถึงเวลาที่เที่ยงคืน ผู้เข้าแข่งขันจะไต่หอคอยเหล็กสูงกว่า 60 เมตรเพื่อแข่งกันเก็บ “ซาลาเปานาโชค” ให้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้

- วันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า บรรดาวัดพุทธทั่วฮ่องกงจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยพิธีกรรมของชาวพุทธฮ่องกงจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากพิธีกรรมของไทยอยู่บ้าง ชาวพุทธฮ่องกงจะคุกเข่าหรือยืนเพื่อสรงน้ำองค์พระพุทธเจ้าน้อยโดยห้ามไม่ให้หน้าจรดพื้น และเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ อารามโป้หลินบนเกาะลันเตา อันเป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ จะจัดพิธีกรรมฉลองโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการสรงน้ำพระ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินไปกับโชว์การแสดงวัฒนธรรมและโชว์ศิลปะกังฟูจากวัดเส้าหลินได้ด้วย

ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 พฤษภาคมนี้ พิธีกรรมทางพุทธศาสนาครั้งใหญ่ ทั้งการสรงน้ำพระและบูชาการกุศล จะจัดขึ้น ณ ฮ่องกงโคลิเซียม และวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีคอนเสิร์ตการกุศลฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า จัดโดยองค์กรและศิลปินที่นับถือศาสนาพุทธ

- เทศกาลวันคล้ายวันจุติเทพเจ้าทัมกุง ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เทพเจ้าทัมกุงเป็นเทพเจ้าที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่ามีพลังพิเศษสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้า และช่วยบำบัดเปาโรคภัยไข้เจ็บได้ ชาวฮ่องกงจะทำพิธีเฉลิมฉลอง รวมถึงโชว์เซดมังกรและสิงโต และขบวนแห่สีสันสุดอลังการ ณ วัดทัมกุงในย่านเซา เกย

หว่าน (Shau Kei Wan) ใกล้หาดอัลดริช ที่ซึ่งผู้ศรัทธามากมายจะมารวมกันสักการะขอพร และร่วมพิธีกรรมเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานครั้งนครั้ง

มาร่วมกันสัมผัสสีสันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ร่วมร่ายไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณความเชื่ออันมีเอกลักษณ์ ที่มหานครฮ่องกง สุดยอดจุดหมายปลายทางแห่งเอเชีย ตั้งใจนำเสนอเพื่อคุณโดยเฉพาะ เปิดประตูสู่การเดินทางเพื่อค้นพบมุมมองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของฮ่องกง ที่แตกต่างไปจากความทันสมัยและไลฟ์สไตล์อันโฉบเฉี่ยวแบบคนเมืองที่คุ้นเคยและชินตา แล้วคุณจะเห็นความลับพิเศษและแปลกใหม่ที่ฮ่องกงรอคอยให้คุณไปค้นพบ

รับฟรีทันที! สมุดคู่มือสุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลองครบ 20 ปีของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงฝั่งขาเข้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวฮ่องกง หรือโรงแรมต่าง ๆ ทั่วมือง เพื่อรับโปรมชั่นข้อเสนอดี ๆ โดใจนักท่องเที่ยวน่าสนใจ ห้ามพลาด! กับโอกาสที่จะได้สัมผัสสันการฉลองสุดอลังการกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายที่ขนทัพกิจกรรมความสนุกตามแบบฉบับฮ่องกงมาสร้างความประทับใจให้คุณโดยเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถไปที่เว็บไซต์ www.discoverhongkong.com